

การศึกษา



เครื่องแต่งกายของชาวมาเลเซีย ตอนที่ ๓

baju Melayu *บา จู เมอ ลา ยู* เป็นเครื่องแต่งกายประจำชาติของชาวมลายูในมาเลเซีย สิงคโปร์ และบรูไน ประกอบด้วยเสื้อตัวหลวมแขนยาวผ่าหน้าใส่ไว้ในกางเกงขายาวแล้วคาดทับด้วย kain sampung *ไคน์ ซัม บิง* ซึ่งเป็นผ้าถุงสวมทับชุดเสื้อกางเกงดังกล่าว คาดเข็มขัดให้ริมผ้าปิดเข็มขัดให้เรียบร้อย ความยาวของ ไคน์ซัมบิง จะถึงเข่า พร้อมกับสวม

songkok *ซง โกะกั๊* คือหมวกแขกคล้ายหมวกหมิ่นแต่มีรูปทรงแข็งแรงกว่าทำด้วยผ้าสักหลาดสีดำ บาจูเมอลายู มี ๒ ชนิด คือ ชนิดคอกลมและชนิดคอตั้ง ใช้ใส่ได้ทุกโอกาสในชีวิตประจำวัน เช่น ใส่ไปละหมาด ทำงาน งานพิธีสำคัญ หรืองานประเพณีต่าง ๆ ผู้สวมใส่จะเลือกวัสดุที่นำมาตัดเย็บให้สอดคล้องกับประโยชน์ใช้สอย และที่เน้นวัสดุที่จะเชิดหน้าชูตาผู้ใส่ ก็คือ ไคน์ซัมบิง ซึ่งจะมีตั้งแต่ผ้าปาเต๊ะ ผ้าฝ้าย ผ้าฝ้ายหรือไหมตาหมากรุก ไปจนถึงผ้ายักดินเงินหรือทอง อนึ่ง ชาวมลายูไม่ต้องแต่งกายไว้ทุกข์และไม่ต้องแต่งสีดำไปงานศพ สำหรับชาวมาเลเซียเชื้อสายจีนหรืออินเดียเมื่อจะไปงานพิธีสำคัญ มักใส่ชุดประจำชาติ

เช่นชุดจีน ชุดสำหรับ หรือแต่งตัวตามที่ระบุไว้ในบัตรเชิญ เช่น สุภาพบุรุษให้ใส่ batik lengan panjang *บา ตีก เลอ งัน บัน* จัง หมายถึง เสื้อเชิ้ตแขนยาวตัดด้วยผ้าปาเต๊ะ สุภาพสตรีให้ใส่ บาจูรุง บัตรเชิญบางงานอาจจะบวว่า สุภาพบุรุษให้ใส่ baju kebangsaan hitam *บา จู เกอ บัง ซา อัน ฮี ตัม / black tie (non Muslim)* หมายถึง ชุดประจำชาติสีดำ หรือชุด black tie สำหรับผู้ที่มิได้นับถือศาสนาอิสลาม และระบุให้สุภาพสตรีใส่ baju kurung berselendang *บา จู กู รุง เบออร์ เซอ เล็น ดัง / baju kebaya berselendang* *บา จู เกอ บา ยา เบออร์ เซอ เล็น ดัง* หมายถึงให้ใส่ บาจูรุง ที่มีผ้าคลุมไหล่ หรือให้ใส่เสื้อ เกอบายา

ที่มีผ้าคลุมไหล่ selendang *เซอ เล็น ดัง* ซึ่งเป็นทั้งผ้าคลุมศีรษะและคลุมไหล่ มาเลเซียเป็นประเทศพหุสังคมที่ให้ความสำคัญกับทุกชาติพันธุ์ ชุดประจำชาติพันธุ์ทั้งหลายจะได้รับการยอมรับและใช้แทนชุด บาจูรุง หรือ บาจูเมอลายู ได้ แต่การเป็นประเทศที่มีศาสนาอิสลามเป็นศาสนาประจำชาติ การแต่งกายที่เปิดเผยร่างกายซึ่งขัดกับหลักศาสนาจะไม่ได้รับการอนุญาต อนึ่งการเข้าเยี่ยมชมมัสยิดสำคัญจะต้องสวมเครื่องแต่งกายที่ทางมัสยิดจัดเตรียมไว้ก่อน จึงเข้าเยี่ยมชมได้

สุมาลี นิยมอนุภาพ เขียน
ชลธิชา สุธมบุย สรบุ